

ỦY BAN MTTQ TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *03* /HD-MTTQ-BTT

Hạ Long, ngày 01 tháng 3 năm 2009

HƯỚNG DẪN

**Phát động, triển khai thực hiện đợt thi đua lập thành tích
chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX
và hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII**

- Căn cứ Kế hoạch số 356/KH-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 19/02/2009 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Căn cứ vào chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2009 của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh xây dựng Hướng dẫn cụ thể phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, tạo ra một không khí phấn khởi, đoàn kết cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2009;

Tạo ra một phong trào thi đua sâu rộng, với sự quan tâm hưởng ứng của quần chúng nhân dân trong tỉnh bằng hành động hướng về chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII.

2. Yêu cầu:

Kết quả của đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII phải được thể hiện bằng các sản phẩm, công trình cụ thể, bảo đảm ý nghĩa chính trị, xã hội và tính thiết thực của mỗi công việc. Trong tổ chức, thực hiện phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tiến hành sơ, tổng kết để bảo đảm tính kế thừa và liên tục, không làm qua loa, đại khái hình thức.

II. Những nội dung trọng tâm của Kế hoạch

1. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, đoàn kết nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2009

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do MTTQ Việt Nam phát động đi vào 6 nội dung cụ thể. MTTQ các địa phương chủ động phối hợp với các thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Động viên nhân dân trong tinh chung sức, đồng lòng cùng cả tỉnh, cả nước vượt qua khó khăn thử thách, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; hưởng ứng phong trào Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam... góp phần tích cực trong việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội vì sự phát triển của cộng đồng, của mỗi địa phương và đơn vị.

Nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo và giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc giúp đỡ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, phân đấu cùng Đảng bộ và chính quyền tỉnh chăm lo, xoá nhà ở dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, phân đấu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành chương trình cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo đang ở trong các nhà dột nát trong toàn tỉnh, phân đấu hoàn thành sớm hơn.

2. Thi đua thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ tỉnh Quảng Ninh năm 2009 với trọng tâm là:

Tiếp tục tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị về Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2009 – 2013) tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII gắn liền với việc thực hiện giai đoạn 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX theo tinh thần Chỉ thị số 18 ngày 22/11/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh “Về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII” và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân và củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

III. Tổ chức thực hiện

1. Từ Quý I năm 2009 đến Quý II năm 2009, ứng với thời gian tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các địa phương và các tổ chức thành viên tổ chức sơ kết đợt sinh hoạt chính trị, phát động các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Thông tri số 29/TTR-MTTW, ngày 18/02/2008 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về việc tổ chức phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội